

สมาคมศิษย์เก่ายุพราชฯ เป็นเจ้าภาพจัด กีฬาสมาพันธ์ ศิษย์เก่า 7 สถาบันฯ ครั้งที่ 23



สมาคมศิษย์เก่ายุพราชฯ เป็นเจ้าภาพจัด กีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันฯ ครั้งที่ 23

สมาคมศิษย์เก่ายุพราชฯ เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันฯ เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษาหลักของเชียงใหม่ ชิงชัย 6 ชนิดกีฬา วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

นายอภิชาติ กลั่นบิดา รักษาการนายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 18 ม.ค 63 ทางสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 23 ที่สนามกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้งนี้การจัดการนั้นมีการจัดการแข่งขันต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 23 แล้ว โดยมีศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษา 7 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ คือ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าม่งฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเชียงใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าเรยี

นาเชลวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ร่วมกันจัดเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าทั้ง 7 สถาบันและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และในแต่ละปีก็จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

นายอภิชาติ กล่าวด้วยว่า ในปีนี้ทางสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ให้ใช้สนามกีฬาแต่ละชนิดในการแข่งขัน ทั้งนี้มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และเปตอง รวมถึงจะมีการแข่งขันกีฬามหาสนุกนอกเหนือจากกีฬาหลักทั้ง 6 ชนิดด้วย โดยจะ

เริ่มการแข่งขันฟุตบอลในเวลา 08.00 น. ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
จังหวัดเชียงใหม่ และจะมีพิธีปิดการแข่งขันโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธีเปิด ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการ
แข่งขันทุกประเภทกีฬาจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 17.00 น. หลังจากนั้นก็จะเป็นการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
และมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะในทุกประเภทกีฬา ทั้งนี้รักษาการนายกสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย กล่าวย้าว่า
ในปีนีทางสมาคมศิษย์เก่า

ยุพราชวิทยาลัยในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ก็จะจัดการแข่งขันให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา ได้ขอ
เชิญชวนศิษย์เก่าทั้ง 7 สถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ศิษย์เก่า 7 สถาบันการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 23 ที่สนามกีฬาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 18 ม.ค.
63 โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานสามัคคีร่วมกัน และร่วมเป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬาที่ร่วม
แข่งขันทั้ง 6 ชนิดกีฬาด้วย